

**ราชบุรีโฮลดิ้ง ชวนกันทำดี จัดกิจกรรม “RATCH อาสา ปลูกป่าชายหาด**



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 ชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้นป่าชายหาดผืนสุดท้ายของจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์และวิจัยพันธุ์ไม้หายากชนิด ภายใต้อความดูแลของกรมป่าไม้และถือเป็นป่าชายหาดผืนสุดท้ายของ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ พนักงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในป่าชายหาดผ่านฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในป่าชายหาด 200 ต้น และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ท้องทะเลกว่า 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายหาด โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ในการดูแลรักษาต้นกล้าให้เติบโต โดยโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำรินี้ ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และคาดหวังว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความเข้าใจและนำมาซึ่งจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติสืบไป

## ปีที่เอสกรุปฯ ชวนทัพฟ้า คลายหนาวให้น้อง



โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีก โรงเรียนหนึ่งที่ประสบภัยหนาวในช่วงหน้าหนาวของทุกปี โรงเรียนแห่งนี้ ตั้ง ห่างจากตัวเมืองขึ้นไปทางแมริม ประมาณ 17 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2482 ให้บริการนักเรียนที่อยู่ในเขตตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง ทำ การสอน 3 ระดับ ชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา มี นักเรียนรวมทั้งสิ้น 370 คน ครู 20 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมาจาก ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ม้ง กะเหรี่ยง ปะหล่อง ลีซู เย้า กะเหรี่ยงคอยาว ไทยใหญ่ อา ข่า ลัว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ปีที่เอสกรุปฯ จึงได้ร่วมกับกองทัพอากาศนำฟ้าห่มกันหนาว เครื่องกีฬา และชุดวอร์ม 500 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียน และชาวบ้าน ตาม โครงการ ‘Give Project’ ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองทัพอากาศในการลำเลียงสิ่งของต่าง ๆ ที่นำไปมอบให้กับเด็ก และชาวบ้าน ด้วยเครื่องบิน C-130 เดินทางออกจากท่า อากาศยานทหาร โดยมีพลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชะเมะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาร อากาศ เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วย ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร นายรัง สิ้น กฤตลักษณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการปีที่เอสกรุปฯ และทีมงาน ซึ่งในงานทางกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสอบโรคให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งการแสดงดนตรี และศิลปินรับเชิญ โจนัส แอนเดอร์สัน ไปสร้างความบันเทิงให้กับเด็ก ๆ

## บีทีเอส กรุ๊ปฯ แจกยิ้มส่งสุขในงาน “วันเด็กนี้..พีให้น้อง” ครั้งที่ 3



“เด็กวันนี้ คืออนาคตของชาติ” ยังเป็นคำกล่าวที่คนไทยให้ความสำคัญเสมอมา และทุก ๆ เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม จึงเป็นถึงวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนต่อประเทศชาติ ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2558 ที่กล่าวว่า ‘ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต’

และ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 บีทีเอส กรุ๊ปฯ นำโดย นายรังสิน กฤตลักษณ์ (6 ซ้าย) กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ คุณพัชฌีญา สุขเจริญ (5 ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คุณอนุตร ปทีปวิช (7 ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงาน ไปส่งมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ชั้นอนุบาล ถึง ป. 6 จำนวน 105 คน โรงเรียนวัดอินทร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในงาน “วันเด็กนี้..พีให้น้อง” ประจำปีครั้งที่ 3 โดยมี นายสุนทร ประหารงู (5 ขวา) ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รอยยิ้ม และส่งต่อความสุขให้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ในงาน เด็ก ๆ เรีอ์ดรอยกับ ข้าวมันไก่ ขนมลอดช่องกะทิเผือก และผลไม้แอปเปิ้ล พร้อมทั้งได้รับของขวัญ เป็นตุ๊กตาหมีบีทีเอส รวมทั้งรองเท้านักเรียนและถุงเท้า นอกจากนี้ ยังได้ชมการแสดงละครลิงจากคณะประกิต ศิษย์พระกาฬ สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก ส่วนที่ผู้ใหญ่ใจดีได้ชมการแสดงจากเด็ก ๆ 3 ชุด ได้แก่ หนูน้อยรักไทยเทิดไท้องราชา ในหลวงของแผ่นดิน และรักข้ามคลอง” สร้างความสุขให้กับพี ๆ เช่นกัน

อนึ่ง โรงเรียนวัดอินทร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ในด้านการสร้างอาคารเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้

[csrclub@lca.or.th](mailto:csrclub@lca.or.th)